



ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง มาตรการ No Gift Policy

ข้าพเจ้า นายอรุณ สายสิญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาจะเป็นหน่วยงานที่พนักงานส่วนตำบลทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในองค์กรให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อ ยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ด้วยปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติและกระทบต่อหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (Transparency) ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวก เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ

๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การดำเนินงานตามภารกิจและมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเจตจำนงสุจริตอย่างมีธรรมาภิบาลและมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) มุ่งมั่นพัฒนาให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่ปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปราศจากพฤติกรรมการทุจริตทุกรูปแบบ

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ (Integrity Culture) ปลุกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา มีพฤติกรรมกรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ไม่กระทำการอื่นใดเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และมีกลไกการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) มีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการและมีการปรับปรุงการบริหารงาน ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน ให้มีคุณธรรมมากขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอภินันท์ สายสีเงิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

